



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
3 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 2 ก.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,956 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,234,487 ราย รักษาหายเพิ่ม 17,936 ราย รักษาหายสะสม 1,058,704 ราย ยังรักษาอยู่ 163,680 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 262 ราย เสียชีวิตสะสม 12,103 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 33,427,463 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 219,265,651 ราย เสียชีวิต 4,545,159 ราย รักษาหาย 196,041,211 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO จับตาสายพันธุ์มิวในลาตินอเมริกา ญี่ปุ่น รายงานพบโควิดสายพันธุ์มิวครั้งแรก **เดนมาร์ก** ยกเลิกมาตรการบังคับใช้หน้ากากพาสปอร์ตที่เริ่มใช้เมื่อ 6 เดือนก่อน หลังเชื่อมั่นว่าคุมการแพร่ระบาดได้ **ศรีลังกา** นักวิทยาศาสตร์ขอให้ประเทศพัฒนาแล้วแบ่งปันวัคซีนโควิด 19 ที่กักตุนไว้ **จีน** ทดลองวัคซีนโควิด mRNA ระยะ 3 คาดรู้ประสิทธิภาพปลายปี 2564 **เกาหลีเหนือ** ไม่ขอรับวัคซีนซิโนแวคจากโคแวกซ์ ให้แจกประเทศอื่นที่เดือดร้อน **ไต้หวัน** ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ชุดแรก **ออสเตรเลีย** ระบบสาธารณสุขไม่พร้อม หน่วยงานเปิดประเทศทำระบบสาธารณสุขล้ม **ฮ่องกง** เจรจาไทยให้ชาวฮ่องกงที่มีบันทึกฉีดวัคซีนกลับบ้านได้ **ไฟเซอร์-เมอร์ค** เริ่มทดลองยาเม็ดต้านโควิด 19 คาดยื่นขออนุมัติ FDA ไตรมาส 4

ประเด็นสำคัญ

1. การบริหารจัดการวัคซีน และมาตรการรักษาผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์, สวท., ช่อง 7, pptv, acnews, mcot, bbc, thaipbs, nationtv, infoquest, changmainews, thestandard, sanook, TNN, INN, NBT, thebangkokinsight)

-ปลัด สธ. ชี้แจงเรื่องความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ว่า การบริหารจัดการวัคซีนดำเนินการภายใต้ คกก.วิชาการจากทุกสาขา เป็นไปตามแผนการจัดการวัคซีนภายใต้หลักฐานทางวิชาการที่ได้มีการวิจัย ทดลอง สังเกต นำมาประยุกต์ใช้ ยืนยันมีความปลอดภัย ต่อไปเมื่อมีวัคซีนเข้ามามากขึ้นจะหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีนให้ทันกับการกลายพันธุ์ของไวรัส

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สธ.ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญวิจัยติดตามภูมิคุ้มกันจากวัคซีน นำมาสู่การฉีดสูตรไขว้ พบมีประสิทธิภาพเทียบเท่า AZ 2 เข็ม แต่ฉีดได้เร็วกว่า 2 เท่า รวมทั้งมีแผนฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ในผู้ฉีด SV 2 เข็ม กรมฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยู่ระหว่างการเสนอตีพิมพ์ ซึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถรอตีพิมพ์ก่อนแล้วค่อยดำเนินการได้

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ความรู้เรื่องตัวเชื้อและวัคซีนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องปรับให้ทันสถานการณ์ คณะผู้เชี่ยวชาญร่วมกันสรุปหาข้อวินิจฉัยโดยอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่ไทยมีและทั่วโลก ข้อมูลตรงกันว่าสูตรไขว้มีประโยชน์ ผ่านการพิจารณาของ คกก.วิชาการ ภายใต้ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ถือว่ามีความรอบคอบรอบด้าน

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การระบาดในระลอก 3 มีการปรับแนวทางการรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการและผ่านการพิจารณาของ EOC.สร. เพื่อประกาศใช้ทั่วประเทศ ล่าสุดได้ปรับแนวทางให้ผู้ป่วยได้รับยาพิวพิราเวียร์เร็วขึ้นในผู้ติดเชื้อสีเขียว ทำให้ฟื้นตัวได้เร็วและได้นำไปใช้ใน HI/CI กระจายยาไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ และยังให้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ และไม่มีโรคประจำตัวอีกด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, topnews)

-รมช.สธ. ชี้แจงแผนการจัดหาวัคซีน AZ ของรัฐบาล ยืนยันจัดสรรเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เดือน ส.ค.-ต.ค. การนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่สามารถนำข้อมูล ณ ช่วงเวลาหนึ่ง มาเทียบกับอีกช่วงหนึ่งได้ เพราะต้องมีการปรับแผนดำเนินการอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ มั่นใจ 4-5 เดือน หากประชาชนมีวินัย ควบคุมมาตรการคุมโควิด ฉีดวัคซีน จะทำสถานการณ์ดีขึ้น เปิดกิจการได้ตามเป้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก., คมชัดลึก, ประชาชาติ, mthai, sanook

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์กรณีผลการศึกษาวัคซีนสูตรไขว้ SV+AZ ภูมิสูงกว่า AZ 2 เข็ม ว่าภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นในสูตรไขว้น่าจะมาจาก AZ และตั้งข้อสังเกตว่า 1.วันที่เจาะเลือดหาระดับภูมิคุ้มกันใน AZ 2 เข็ม อาจเร็วหรือช้าไป ภูมิยังไม่ขึ้นหรือขึ้นแต่ตกแล้ว 2.ผู้ที่ได้รับวัคซีน AZ 2 เข็ม อายุมากขึ้นไปหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว แตกต่างจาก SV 2 เข็ม หรือ SV+AZ หรือไม่ 3.ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าการฉีด SV 2 เข็ม ตามด้วย AZ ทำให้มีภูมิคุ้มกันสูง โดยเฉพาะต่อสายพันธุ์เดลตา

2. ข้าราชการประจำชี้แจงในสภา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, sanook

-ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โพสต์ว่า การให้ข้าราชการประจำมาช่วยตอบคำถามแทนรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจใน

สภาฯ เป็นปรากฏการณ์ใหม่ การตอบคำถามของรัฐมนตรีด้วยตนเอง ที่เป็นข้อเท็จจริง มีเหตุและผลตรงประเด็น เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, บางกอกทูเดย์, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, thestandard, newtv, sanook, newtv, thestandard)

-รองนายกฯ และรรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีข้าราชการประจำชี้แจงแทนในสภาฯ ว่า ข้าราชการซึ่งเป็นแพทย์ไม่ได้ตอบฝ่ายค้าน แต่ตอบความจริงที่จำเป็นต้องให้ประชาชนรับทราบ เพราะข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปรายหลายข้อมูลเป็นเท็จ เป็นการต่อว่าแพทย์ แพทย์จึงต้องชี้แจง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก., ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, kapook

-นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิช อาจารย์แพทย์ มช. โพสต์ไม่เห็นด้วยกรณีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอบโต้ฝ่ายค้าน เรื่องการฉีดวัคซีนไขว้ หากรอให้มีการตีพิมพ์งานวิจัยก่อนแล้วถึงนำมาบริหารจัดการถือว่าโง่มาก รัฐควรอธิบายเหตุผลที่แท้จริงที่ไม่สามารถให้ AZ ปกติ 2 เข็มเป็นวัคซีนหลัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ว่า สิ่งนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงเป็นการแก้ตัว หากตัดสินใจโดยไม่อิงหลักฐานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แล้วเกิดความสูญเสียและผลกระทบต่างๆ ควรเรียกการบริหารและตัดสินใจดังกล่าวว่าอะไร

3.ความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (ผจก., INN, sanook)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลสั่งซื้อ 20 ล้านโดส ว่า ลอตแรกจะเข้ามาช่วงปลายเดือน ก.ย. ประมาณ 2 ล้านโดส แต่สถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ส่วนการจัดสรรวัคซีนรวมถึงนักเรียน อายุ 12-18 ปี ที่ศส. เสนอมาหรือไม่ หลังวัคซีนมาถึงจะมีคกก.พิจารณาจัดสรรผ่านที่ประชุม ศบค. และแจ้งให้ทราบต่อไป

4.เผ่าระวังเชื้อโควิดกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, mcot, ช่อง 7,9, TNN, js100)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบทั้งสายพันธุ์ C.1.2 และสายพันธุ์มิว ในประเทศไทย แต่ขอให้ทุกคนยังคงป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, TNN, thebangkokinsight, workpointtoday, mcot, มติชนสุดสัปดาห์, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ)

-ศ.เกียรติคุณ วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี เผย ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์มิว รหัสพันธุกรรม B.1.621 ขณะนี้ยังไม่พบในประเทศไทย แต่ต้องเผ่าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด ทั้งในสถานกักตัวและในโครงการแซนด์บ็อกซ์ ทั้งนี้ ยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกที่บ่งชี้ว่าจะรุนแรงกว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่รหัสพันธุกรรมบ่งชี้ว่าจะอาจจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้

5.ผู้ติดเชื้อลดลงจากการตรวจ RT-PCR น้อย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ช่อง 7, สยามรัฐ, sondhitalk, thebangkokinsight

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงส่วนหนึ่งเพราะการตรวจคัดกรองด้วย RT-PCR น้อย และการนับผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ได้นับรวมผลจากการตรวจ ATK รวมถึงระบบรายงานการตรวจ ATK ของประเทศยังไม่ลงตัว ยอด RT-PCR ลดลงจากเดิม 70,000 ราย/วัน สัปดาห์นี้เหลือเพียง 47,485 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์มติชน

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงว่า การตรวจหาเชื้อโควิดที่ผ่านมาใช้วิธี RT-PCR ซึ่งเมื่อสถานการณ์มีผู้ติดเชื้อลดลงก็ปรับการตรวจให้สอดคล้องกัน เฉลี่ยวันละ 6-7 หมื่นราย และตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ แล็บที่ตรวจหาเชื้อต้องรายงานเข้าระบบภายใน 3 ชม. ซึ่งบางครั้งอาจมีข้อมูลไม่ทัน บางแห่งก็เฉพาะผลบวก ทำให้ข้อมูลการตรวจหาเชื้อขาดไป ยกตัวอย่างที่มแพทย์ชนบทลงพื้นที่ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตรวจไปกว่า 3-4 แสนราย เฉลี่ยวันละ 2-3 หมื่นราย ได้กำหนดระบบรายงานผลและกำชับให้รายงานการตรวจเพื่อให้ตัดยอดการรายงานผลรายวันได้ตรงตามความเป็นจริง สำหรับประชาชนที่ตรวจด้วยตนเองกำลังหาวิธี เช่น รายงานเข้าแอปฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ด้วย

6.การจัดซื้อ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, thaipbs, nationtv, thailandplus)

-รอง ผอ.อภ. ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าการเซ็นสัญญาซื้อ ATK กับ บ.เวิลด์ เมดิคอลฯ แทน บ.ออสท์แลนด์ฯ อาจผิดกฎหมายว่า ผู้ยื่นซอง ATK 8.5 ล้านชุด คือ บ.เวิลด์ เมดิคอลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บ.ออสท์แลนด์ฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, NBT, กรุงเทพธุรกิจ, TNN, nationtv, thejournalistclub, acnews, infoquest, thailandplus, thebangkok insight)</p> <p>-รพ.สธ. รวม.การท่องเที่ยวฯ พร้อมด้วย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมประชุม คกก.อำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2564 เห็นชอบการเตรียมเปิดประเทศพื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด ตามที่รัฐบาลประกาศไว้รองรับการเปิดประเทศ, ศูนย์กลางการผลิตวัคซีน ศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์กลางสมุนไพร เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการสุขภาพ “Thailand International Health Expo 2022” ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค. 2565 และการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Expo ระดับโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, pptv, nationtv, acnews, thebangkokinsight)</p> <p>-ปลัด สธ. เผย สถานการณ์โควิดในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ผู้ป่วยกลุ่มสี่เหลี่ยมที่เข้ารับการรักษาในรพ. บุคลากรลดลง แต่ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่อาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จึงเปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทั่วมิ 32 เตียง มีผู้ป่วยแล้ว 8 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, mcot, thailandplus</p> <p>-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เขตราชบุรีบูรณะ เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างทักษะส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพให้เพื่อนร่วมชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เกิดเป็นชุมชนต่างด้าวที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิค, ผจก., newtv, thaipbs, topnews, mcot, thebangkokinsight, TNN, js100, sondhitalk)</p> <p>-เลขาธิการ สปสช. เผย ตั้งแต่ 19 พ.ค.-27 ส.ค. 2564 มีผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,888 ราย และอยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 99 ราย โดยคณะอนุกรรมการระดับเขตพิจารณาจ่ายเงินชดเชยแล้ว 2,875 ราย และพิจารณาไม่จ่าย 914 ราย รวมเงินที่จ่ายชดเชยเบื้องต้น 110,295,000 บาท</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, thailandplus</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม กินอาหารสะอาด ปลอดภัย และอุ่นให้อ่อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้มือหยิบอาหารโดยตรง ดื่มน้ำที่สะอาดผ่านการกรองหรือทำให้ตกตะกอน และต้มให้เดือดก่อน ล้างมือทุกครั้งก่อนกินและหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อลดความเสี่ยงโรคท้องร่วง</p>	-
<p>การขายผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, tnn, thailandplus)</p> <p>-นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย จากการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกพืชกระท่อม ครอบครอง ซื้อมาขาย หรือนำมาบริโภคได้ โดยการนำพืชกระท่อมมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถขออนุญาตได้ที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด โทร. 0 2590 7756, 0 2590 7794</p>	
<p>ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่าน Auto E-permission</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, thailandplus, thejournalistclub</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เผย อย.เปิดให้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องสำอางความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม และหนังศีรษะ แบบล้างออก, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ, ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้าและผิวกาย และผลิตภัณฑ์น้ำหอม ผ่านระบบ Auto E-permission ทุกวันตลอด 24 ชม. ทราบผลพิจารณาทันที เริ่ม 4 ก.ย. 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ หากได้รับอนุมัติผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่าน e-Payment ได้ทุกช่องทาง</p>	
<p>โรคหูด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, คมชัดลึก, มติชน</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคหูดเป็นโรคผิวหนัง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด Human Papilloma virus สามารถเกิดที่มือ เท้า ข้อศอก ข้อเข่า ใบหน้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า อวัยวะเพศ ติดต่อทางการสัมผัสโดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล แต่ไม่อันตราย รักษาได้โดย 1.ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิก กรดแลคติก 2.การจี้ทำลายรอยโรคด้วยเลเซอร์/การจี้ไฟฟ้า 3.การจี้ไออน โดยใช้นิโตรเจนเหลว 4.ผ่าตัดเอาก้อนหูดออก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคเมลิออยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, มติชน, prd, ch7, thaipbs, thailandplus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังโรคเมลิออยด์ พบมากในฤดูฝน ปีนี้พบป่วยแล้วกว่า 1,400 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อคือเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่มีแผลที่เท้า ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่สูบบุหรี่-ดื่มเหล้าจัด เชื้อสามารถเข้าทางผิวหนัง การหายใจ และกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ แนะนำเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หากจำเป็นควรใส่รองเท้าบูท ไม่ควรอยู่ในที่โล่งขณะมีลมฝน เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นดินที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ปอด</p>	
<p>แผนการดำเนินงานของ สสส. ปี 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ สังคมแห่งความสุข</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และรองประธานกรรมการ สสส. เผย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และแผนหลัก 3 ปี (2565-2567) ของ สสส. โดยมีแนวทางในการจัดทำแผนฯ คือ 1.ยึดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี 2.เน้นสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างก้าวกระโดด ด้วยการขยายผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 3.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 4.คำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอุบัติใหม่ 5.ยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่าย ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ ในระดับพื้นที่ระดับชาติและสากล โดยมีเป้าหมายเพิ่มเติมคือ ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอื่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป้าหมายทั้งหมดจะเชื่อมโยงถึงการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง</p>	